

โครงการหนึ่งในฟอรัมความร่วมมือ (คุณหมิง) ด้านการศึกษาเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6

## “การสานฝันช่างฝีมือ”

โครงการฝึกอบรมทักษะการซ่อมผ้าและการเย็บปักถักร้อยล้านช้าง-แม่โขง 2566

เวิร์กชอปมรดกทางวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน

## คู่มือการรับสมัคร

### 1. ที่มาของ โครงการ

ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อเป็นการปกป้อง การสืบทอด การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านมรดกทางวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ในภูมิภาค มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานจะจัด โครงการฝึกอบรมทักษะการซ่อมผ้าและการเย็บปักถักร้อยล้านช้าง-แม่โขง 2566 ให้กับผู้เรียนจากหกประเทศในกลุ่มน้ำ ๓ "เวิร์กชอปมรดกทางวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง" โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษเพื่อความร่วมมือแห่งเอเชียของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกทักษะ "การซ่อมผ้าและการเย็บปักถักร้อย" เพื่อให้ช่างฝีมือ การซ่อมผ้าและเย็บปักถักร้อยในหกประเทศในกลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขงทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ฝีมือ ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มการปกป้อง สืบทอด และแลกเปลี่ยนงานหัตถกรรมประจำชนเผ่าในกลุ่มน้ำ ล้านช้าง-แม่โขง และโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ "ฟอรัมความร่วมมือ (คุณหมิง) ด้านการศึกษาเอเชีย ใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6" ที่จัด โดยกรมศึกษาธิการมณฑลยูนนาน

### 2. เกี่ยวกับผู้จัดงาน

มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในภูมิภาค อยู่ภายใต้การดูแลร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์แห่งชาติ และรัฐบาลประชาชนมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2494 เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประวัติยาวนานถึง 72 ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาต่างชาติประมาณ 34,000 คน มีสาขาวิชาที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ปรัชญาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คุรุศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ และศิลปศาสตร์ โดยสาขาวิชาชาติพันธุ์วิทยา สังคมวิทยา ภาษาและวรรณคดีชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เป็นสาขาวิชาที่ได้เปรียบ

มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ถือเป็นหน้าต่างสำคัญสำหรับจีนและยูนนานเปิดสู่โลกภายนอก นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ มีผู้นำประเทศ ข้าราชการชั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและเพื่อน ๆ กว่า 100,000 คนจากกว่า 80 ประเทศหรือเขตแคว้น เช่น สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ดร. คิสซิงเจอร์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มหากษัตริย์ฮาราลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ และประธานาธิบดีโฮจิมินห์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฯลฯ เคยมาเยือนมหาวิทยาลัยฯ

### 3. เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม

โครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2566 โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 10 วัน แผนการฝึกอบรมเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนแรก การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 ทำการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้เรียน และการออกจดหมายเชิญ

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการก่อนฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้เรียนเตรียมหนังสือเดินทางและขอวีซ่า และเตรียมงานหัตถกรรมหนึ่งชิ้นเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

และจัดแสดง (งานหัตถกรรมเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปก็ได้ หากเป็นงานกึ่งสำเร็จรูป อาจารย์ผู้สอนจะให้คำแนะนำเพื่อทำงานเสร็จเรียบร้อย)

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จัดพิธีเปิดตัวโครงการ และจัดฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน วิชาสำคัญตามหลักสูตรมี "งานฝีมือประจำชนเผ่ามีความสำคัญในการฟื้นฟูวัฒนธรรมชนบท" "การศึกษาศิลปะและการฝึกทักษะการมัดย้อม" "การคิดเชิงออกแบบและการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์" "การแสดงออกทางวัฒนธรรมของหัตถกรรมเครื่องนุ่งห่ม" "การแลกเปลี่ยนการจัดแสดงผลงานของผู้สืบทอดเทคนิคการย้อมผ้าการเย็บปักถักร้อย" "การออกแบบทางการมองเห็นของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้" ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้เรียนไปที่สถาบันเหวินชานเพื่อฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนการปักผ้าชาวจ้วง งานหัตถกรรมเครื่องแต่งกายชาวอี และงานหัตถกรรมผ้าบาติกชาวแม้ว

ขั้นตอนที่ 5 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ผู้เรียนต้องทำงานหัตถกรรมย้อมผ้าหรือเย็บปักถักร้อยออกมาชิ้นหนึ่ง โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำแนะนำ ซึ่งผลงานชิ้นนี้จะถูกรวบรวมเก็บไว้ที่ "เวริกชอปมรดกทางวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง" และผู้เรียนจะได้รับใบรับรอง

ขั้นตอนที่ 6 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 จะจัดงานแสดงผลงานของผู้เรียนที่สวนเหวินช่วงเลนหลี ในเขตคุนหมิงของเขตการค้าเสรีน่านองจิน (ยูนนาน)

#### 4. เกี่ยวกับคณาจารย์

อาจารย์ผู้สอนของโครงการนี้ มีอาจารย์ชั้นหนึ่งที่มาจากสถาบันวิชาชีพนานาชาติล้านช้าง-แม่โขง มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน, ผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับประเทศ, ศิลปิน

นและอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยตงหัว สถาบันศิลปะยู

นนาน สถาบันเหวินชาน และมหาวิทยาลัยศิลปะกวางสี พวกเขาจะนำประสบการณ์การเรียนการสอนที่ดี  
ที่สุดมาให้กับผู้เรียน

## 5. เกี่ยวกับการประเมินผลเรียน

อาจารย์ผู้สอนจะให้คะแนนตามคุณภาพการเรียนของผู้เรียน โดยคะแนนเต็มคิดเป็น 100% ซึ่ง  
ประกอบด้วย การเข้าร่วมการเรียนคิดเป็น 20% การสร้างงานกลางภาคเรียน(รวมถึงออกแบบ การทำแผน  
การแสดงผลงาน ฯลฯ) คิดเป็น 30% และการสร้างงานปลายภาคเรียนคิดเป็น 30% การเข้าร่วมงานจัด  
แสดงผลงานปลายภาคเรียนคิดเป็น 20% ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลและการสอบ จะได้รับ "ใบรับรอง  
การสำเร็จการศึกษา" ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน

## 6. เกี่ยวกับ คุณสมบัติของผู้สมัคร

อัตรารับสมัคร 20 คน ผู้สมัครจะต้องเป็นคนกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม และต้อง  
เป็นช่างฝีมือที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมผ้า การเย็บปักถักร้อย หรือผู้มีพื้นความรู้ความ  
สามารถทางศิลปะการซ่อมผ้า การเย็บปักถักร้อย และอายุไม่เกิน 55 ปี โดยผู้ที่มีฝีมือพิเศษในอุตสาหกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมผ้า การเย็บปักถักร้อย หรือมีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดทักษะให้กับผู้  
ปฏิบัติงานขั้นต้นในอุตสาหกรรมในประเทศตนเองหลังการรับฝึกอบรมแล้ว หรือผู้ที่เป็สตรี จะได้  
รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หลังจากส่งคำสมัครและผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้สมัครที่มี  
คุณสมบัติพร้อมจะได้รับเป็นผู้เรียน

หมายเหตุ หากผู้สมัครมีโรคประจำตัว ต้องติดต่อกับผู้จัดงานล่วงหน้าเพื่อยืนยันว่าสามารถเข้าร่วม  
การฝึกอบรมได้หรือไม่

## 7. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสามฝ่าย คือกองทุนพิเศษเพื่อความร่วมมือในเอเชีย ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน กองทุนฟอรัมความร่วมมือ (คุณหมิง) ด้านการศึกษา เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6 และเงินทุนสนับสนุนของสถาบันเหวินชาน ดังนั้น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเล่าเรียนของผู้เรียนที่รับการฝึกอบรมในประเทศจีน ผู้จัดงานจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้เรียนเพียงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของตนเองเท่านั้น

## 8. วิธีการสมัคร

- (1) ผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายของตัวอย่างชิ้นงานไปที่ E-mail: [ynmdlmyx@ymu.edu.cn](mailto:ynmdlmyx@ymu.edu.cn) ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2566 คำแนะนำ ขอแนะนำให้กรอกใบสมัครเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หากเขียนด้วยปากกา โปรดเขียนเป็นตัวบรรจงที่อ่านเข้าใจง่าย
- (2) ผู้เรียนต้องเตรียมวัสดุ ผลงานกึ่งสำเร็จรูปหรือผลงานสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมผ้า การเย็บปักถักร้อยก่อนรับการฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้และจัดแสดงในประเทศจีน
- (3) ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคณะกรรมการจัดงานได้ผ่าน [ynmdlmyx@ymu.edu.cn](mailto:ynmdlmyx@ymu.edu.cn)
- (4) ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม <http://ynat.ynni.edu.cn/web/74817/showartical?ArticalId=98ccf065-3996-47e7-a1e1-c68d496c8e50> และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร โครงการฝึกอบรมทักษะการเชื่อมโยงศักยภาพเครือข่ายเชิงสร้างสรรค์คนล้านช้าง-แม่โขง 2566

เวิร์กชอปมรดกทางวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน

ชื่อและนามสกุล		เพศ		วันเดือนปีเกิด		ภาพถ่ายส่วนตัว
วุฒิการศึกษาสูงสุด		วิชาเอก		อาชีพ		
หมายเลขหนังสือเดินทาง				อีเมล		
องค์กรทำงาน/เรียน				โทรศัพท์มือถือ/ตั้งโต๊ะ		
งานฝีมือพิเศษ						
ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม						
ระดับความสามารถภาษาต่างประเทศ	ภาษาอังกฤษ <input type="checkbox"/> ชำนาญ <input type="checkbox"/> ก่อนข้างชำนาญ <input type="checkbox"/> รู้เล็กน้อย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นเลย ภาษาจีน <input type="checkbox"/> ชำนาญ <input type="checkbox"/> ก่อนข้างชำนาญ <input type="checkbox"/> รู้เล็กน้อย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นเลย ภาษาอื่น ๆ _____ <input type="checkbox"/> ชำนาญ <input type="checkbox"/> ก่อนข้างชำนาญ <input type="checkbox"/> รู้เล็กน้อย <input type="checkbox"/> ไม่เป็นเลย					
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา						
ลงลายมือชื่อ				วันที่		